

KOMISYON SA PABAHAY NG SAN DIEGO MOVING TO WORK

IMINUNGKAHING TAON NG PANANALAPI 2026 BUOD NG TAUNANG PLANO

Nagbibigay ang dokumentong ito ng buod ng Draft ng Taunang Plano ng Komisyon sa Pabahay ng San Diego (San Diego Housing Commission, SDHC) Moving to Work (MTW) para sa Taon ng Pananalapi 2026 (Hulyo 1, 2025 – Hunyo 30, 2026). Available ang draft ng plano sa www.sdhc.org/moving-to-work at maaaring isumite ang mga pampublikong komento hanggang Enero 23, 2025.

MOVING TO WORK

Isa lamang ang SDHC sa 39 na orihinal na ahensiya ng MTW sa humigit-kumulang 3,200 pampublikong awtoridad sa pabahay sa bansa. Inihayag ng U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) ang pagdaragdag ng 100 ahensiya ng MTW sa buong bansa. Ang katayuan ng MTW ay nagbibigay sa SDHC ng kakayahang umangkop upang magpatupad ng mga makabago, matipid na paraan upang magbigay ng tulong sa pabahay at dagdagan ang pagpili ng pabahay sa Lungsod ng San Diego.

Bawat taon, ang SDHC ay kinakailangan na bumuo ng isang MTW Taunang Plano na isinumite sa HUD para sa pag-apruba. Kasama sa Taunang Plano ng MTW ang mga detalye sa bilang ng mga tao at sambahayan na pinaplanong pagsilbihan sa loob ng taon ng pananalapi; nakaplanong pagbabago sa stock ng pabahay, listahan ng pagpapaupa at paghihintay; at buod ng mga mapagkukunan at paggamit ng pagpopondo ng MTW.

Ang Taunang Plano ng MTW ay naglalaman din ng mga paglalarawan ng mga aktibidad ng MTW na dating inaprubahan ng HUD bilang karagdagan sa anumang mga panukala para sa mga bagong aktibidad at mga update sa mga kasalukuyang aktibidad.

FY 2026 TAUNANG MGA UPDATE SA PLANO AT PANUKALA

Ang SDHC ay hindi nagmumungkahi ng anumang mga bagong aktibidad sa FY 2026.

PAMPUBLIKONG KOMENTO SA TAUNANG PLANO NG MTW

Iniiimbitahan ng SDHC ang publiko na suriin at magbigay ng mga komento sa draft nito sa Taon ng Pananalapi 2026 Taunang Plano ng MTW. Lahat ng komento ay isasaalang-alang sa panahon ng huling pagsusuri ng iminungkahing MTW Taunang Plano at magiging bahagi ng pampublikong record na isinumite sa HUD.

Dapat matanggap ang mga komento sa Taunang Plano ng MTW nang hindi lalampas ng 5 p.m. sa Enero 23, 2025.

Maaaring magsumite ng mga komento sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod na paraan:

- Sa pamamagitan ng email sa MTWplan@sdhc.org
- Sa pamamagitan ng koreo sa:
San Diego Housing Commission
Attn: Nancy Sa, Equity Assurance
1122 Broadway, Suite 300
San Diego, CA 92101
- Nang online sa <https://www.engagesdhc.org/mtwplan>